

BÁO CÁO

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý nhà nước về Thông tin truyền thông xã Sơn Giang năm 2021

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Công tác chỉ đạo điều hành Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND xã

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã cụ thể hóa và ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021; tổ chức tập huấn các kỹ năng về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức; Tham gia tập huấn công tác viên viết tin bài trên trang thông tin điện tử. Tham mưu cho BTV Đảng uỷ về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

2. Về hạ tầng công nghệ thông tin

- Tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ cho công việc của cán bộ công chức đạt 19 máy/19 cán bộ, công chức, đạt tỷ lệ 100%.
- Nâng cấp hệ thống mạng Internet cơ bản đáp ứng yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức sử dụng các dịch vụ qua Internet.

Năm 2021 cán bộ, công chức cấp xã đã được đầu tư trang thiết bị mới như máy tính để bàn 02 bộ, máy in 02 cái; 01 bộ máy chiếu phục vụ các hội nghị trực tuyến.

3. Về ứng dụng công nghệ thông tin

a. Phát huy hiệu quả của phần mềm điều hành tác nghiệp, đội ngũ cán bộ, công chức của địa phương đều đã thực hiện thành thạo chức năng luân chuyển văn bản điện tử qua phần mềm theo quy chế đề ra. Các văn bản được gửi qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp lên cấp trên phần lớn đều

được ký số để đảm bảo giá trị pháp lý, giúp cho các cơ quan nhà nước yên tâm xử lý văn bản qua môi trường mạng.

b. Phần mềm một cửa điện tử triển khai và áp dụng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên tất cả các lĩnh vực theo quy định. Phần mềm giúp cho việc luân chuyển hồ sơ công việc được thuận tiện, nhanh, kịp thời cho công việc tại cơ quan hành chính nhà nước. Việc ứng dụng phần mềm giúp cho cán bộ, công chức xử lý hồ sơ được nhanh hơn do giảm được các công việc trùng lặp, việc theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo quy trình quy định. Từ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và sớm hạn ngày càng tăng, không còn hồ sơ quá hạn.

c. Dịch vụ công trực tuyến: xã đang từng bước triển khai dịch vụ trực tuyến công ở mức độ 3, mức độ 4 với các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực khác nhau; đường truyền đảm bảo kết nối phục vụ các hội nghị trực tuyến từ Trung ương, tỉnh, huyện.

d. Trang thông tin điện tử xã: Được duy trì ổn định, thông tin kịp thời hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND xã và của các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã. Tin bài thường xuyên cập nhật trong ngày, bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động.

4. Công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin

Các máy tính ở các phòng đều được trang bị phần mềm duyệt virus, các máy tính cá nhân đều có đặt mật khẩu cá nhân, tránh trường hợp sao chép, xoá dữ liệu qua việc chia sẻ dữ liệu. Có thực hiện sao lưu dữ liệu dự phòng qua thiết bị như: sao lưu trên máy tính khác; trên ổ cứng di động hoặc USB. Việc sao lưu dữ liệu dự phòng được thực hiện định kỳ hàng tuần, hàng tháng.

5. Đánh giá chung

Trong thời gian qua, Đảng và nhà nước ta đã và đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương ứng dụng CNTT nhằm cải cách hành chính, hiện đại hóa cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, thực sự của dân,

do dân và vì dân, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình về cải cách hành chính của huyện nói chung, của xã nói riêng.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, triển khai các chương trình kế hoạch của tỉnh, của huyện về ứng dụng công nghệ thôn tin. UBND xã Sơn Giang đã có nhiều nỗ lực triển khai cải cách hành chính và đạt được những kết quả quan trọng.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Tình hình bố trí nguồn nhân lực và khả năng đáp ứng của nhân lực về công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông tại địa phương

UBND xã đã thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử và cử công chức chuyên trách về công nghệ thông tin, Tuy nhiên trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của một số cán bộ, công chức còn có hạn, nên chưa đáp ứng được yêu cầu trong công việc.

2. Việc hỗ trợ cán bộ, công chức tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Hàng năm, UBND xã luôn chọn, cử cán bộ, công chức tham dự các lớp tập huấn công nghệ thông tin do huyện, tỉnh tổ chức.

3. Tình hình triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống truyền thanh

Hệ thống trạm truyền thanh của xã đã được đầu tư xây dựng mới với trạm phát thanh vô tuyến không dây và 10 cụm loa, đảm bảo hệ thống loa truyền thanh của xã khi phát thanh tất cả các hộ gia đình đều nghe được. Hiện nay hệ thống loa truyền thanh của xã đã hoàn thiện, đi vào hoạt động có hiệu quả.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng ứng dụng CNTT trong hoạt động của UBND xã Sơn Giang vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể như:

Hạ tầng, trang thiết bị CNTT chưa đáp ứng được theo yêu cầu, Công chức phụ trách công nghệ thông tin là công chức kiêm nhiệm và đã nhiều tuổi, trình độ công nghệ thông tin cũng có hạn nên việc thực hiện các thao tác trên các phần mềm cũng như việc tổng hợp số liệu báo cáo còn gặp nhiều khó khăn.

Nguồn kinh phí để đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT tại địa phương không có, phải tiết kiệm từ nguồn kinh phí chi thường xuyên nên rất khó khăn.

Công tác an toàn an ninh thông tin tại đơn vị chưa được đảm bảo, thống nhất.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị UBND huyện, tỉnh tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức về ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đề nghị UBND huyện, tỉnh tiếp tục hỗ trợ địa phương các trang thiết bị về công nghệ thông tin, đặc biệt là trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Trên đây là Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông của xã Sơn Giang năm 2021./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Văn hóa TT huyện;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thắng